

Số: 224/STP-PBGDPL
V/v: Hướng dẫn thực hiện Bộ
tiêu chí thôn nông thôn mới,
thôn nông thôn mới kiểu mẫu
trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai
đoạn 2018 - 2020.

Yên Bái, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020. Nhằm thống nhất việc áp dụng thực hiện các tiêu chí trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND theo quy định sau:

1. Đối với tiêu chí 14.3 của Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới: *Được tiếp cận thông tin pháp luật theo quy định.*

Việc đánh giá tiêu chí được tiếp cận thông tin pháp luật theo quy định căn cứ Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin.

2. Đối với tiêu chí 10 của Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu: *Tỷ lệ người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy ước, hương ước, không bị phê bình, cảnh cáo trở lên (bằng văn bản); Đóng nộp các khoản đã thống nhất trong cộng đồng dân cư và các khoản khác theo quy định của pháp luật.*

Để đạt tiêu chí này, 100% người dân trong thôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy ước, hương ước, không người dân nào bị phê bình, cảnh cáo trở lên (bằng văn bản), không có người dân nào vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, người dân trong thôn đảm bảo đóng nộp đầy đủ các khoản đã thống nhất trong cộng đồng dân cư và các khoản khác theo quy định của pháp luật. Do vậy việc ban hành Quy ước thôn, bản, tổ dân phố của địa phương phải thực hiện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời hình thức và nội dung của Quy ước cần đảm bảo đúng mẫu quy ước thôn, bản,

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái).

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện đánh giá các tiêu chí theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 tại địa phương mình đảm bảo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. *Ne*

Nơi nhận: *lu*

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (B/c);
- Giám đốc Sở (B/c);
- Như trên;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Tường